



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (กรอบข่าว) ฉบับประจำวันที ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑, ๓ มูลค่า ๔๗,๐๕๔ -

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่นี่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



สติปัญญา 1 เดลินิวส์

เทีกาลแห่งรัก วันวาเลนไทน์-วันแห่งความรัก 14 ก.พ. ในไทยก็คลั่งรักไม่แพ้ชาติไหน ๆ โดยเฉพาะกับคนวัยหนุ่มสาว วัยรุ่น วัยเรียน แม้ว่าจะนับถือพุทธศาสนาก็ตาม ที่ซึ่งว่าที่จริง “ความรัก” นั่นก็ “เป็นความรู้สึกที่ดี” ดังนั้นการที่ใครจะให้ความสำคัญกับเทศกาลแห่งความรัก วันแห่งความรัก จึงย่อมไม่ใช่เรื่องเสียหาย

แต่ “เสียหาย-ทำคนอื่นเสียหาย” ก็ย่อมไม่ดี และช่วง “วันแห่งความรัก” ก็มักจะเกิดเขฮะ

นานหลายปีติดกันแล้วที่เมื่อถึงช่วงเทศกาลแห่งความรักในสังคมไทยก็จะมีกรพูดถึงประเด็น “มีเช็กรัก-มีเพศสัมพันธ์” ในกลุ่ม “วัยรุ่นวัยเรียน” ซึ่งล่าสุดจากผลสำรวจวัยรุ่นไทยของทางนิด้าโพล แม้จะพบว่า มีเพียงร้อยละ 11.42 จาก 1,252 หน่วยตัวอย่างเท่านั้นที่ให้ความสำคัญในระดับมากกับวันวาเลนไทน์ ขณะที่ส่วนใหญ่อือร้อยละ 52.64 ให้ความสำคัญแค่ในระดับปานกลาง แต่ก็ไม่ใด้หมายความว่าวัยรุ่น วัยเรียนไทยไม่สนใจ

ปัจจุบันการ “มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน” ในสังคมไทยเป็นปัญหา ก่อเกิดปัญหา ทั้งต่อวัยรุ่นวัยเรียนเอง ครอบครัว สังคม ในระดับที่น่าเป็นห่วง ซึ่งเมื่อมาถึงช่วงเทศกาลแห่งความรักปีนี้ ผลสำรวจวัยรุ่น ที่มีแฟน โดยนิด้าโพล ที่พบว่า ถ้าแฟนขอ “มีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์” ร้อยละ 27.36 คิดว่าจะให้เพราะรักแฟน และเป็นความ

ต้องการของแต่ละฝ่าย นี่ก็สะท้อนเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนในปัจจุบัน ซึ่งแม้จะแค่อ้อยละ 27.36 แต่ก็ยังมีที่ไม่แน่ใจ ร้อยละ 21.02 และที่ไม่ระบุ ร้อยละ 15.30 ซึ่ง 2 ส่วนหลังนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่เก็ด??

“แต่ขณะเดียวกัน ก็รู้สึกใจที่ยังมีวัยรุ่นไทยอีกบางส่วนที่จะ

ปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์กับแฟนในวันวาเลนไทน์ หากมองในแง่ดีแล้ว อาจเป็นนิมิตหมายอันดีที่แสดงให้เห็นถึงการณรงค์ให้เด็ก และเยาวชนเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทยไว้ได้ในระดับหนึ่ง”...ตามข่าว นี้เป็นการระบุของ ผศ.ดร.อาแว มะแส คณะพัฒนาสังคมและสิ่ง

วัยไม่ใช่ 'ทุกข์รออยู่' 'เช็กรัก' 'กุมิคุ้มกัน' คือใคร?

แวดล้อม นิด้า ซึ่งอีกบางส่วนที่ว่านี้ ก็ร้อยละ 36.32 ด้วยเหตุผล เพราะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญ และ ยังไม่ถึงเวลาอันสมควร หากเป็นความรักจริงก็ต้องรอได้

ทั้งนี้ “ยังไม่ถึงเวลาอันสมควร หากเป็นความรักจริงก็ต้องรอได้” ที่สนคิดต่อเรื่องการ “มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน” ดังกล่าวนี ว่าที่จริงวัยรุ่นวัยเรียนไทยที่ยังยึดถือกันอยู่ก็มีมากกว่าที่ไม่ยึดถือ ซึ่งจากการที่ทีม “สติปัญญา 1 เดลินิวส์” ได้เคยสุ่มสอบถามวัยรุ่นวัยเรียน